



เล่าเรื่อง “วาระ Student First” โดยรองอธิการบดี เพชรบุรี
ว่าด้วยเรื่อง “ขอเชิญชวนพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา”

.....

เนื่องในวาระการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยงานสวัสดิการ และกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาและคณะวิชาในวิทยาเขตฯ ได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงพระคเณศ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักศึกษาใหม่และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดการต่างๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้ แจ้งในรายละเอียดอีกครั้ง

กิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงพลศึกษา โดยในภาคเช้าจะมีการรวม นักศึกษาใหม่ของแต่ละคณะฯ เวลา 06:00 น. หลังจากนั้นจะเริ่มพิธีบวงสรวงเวลาประมาณ 07:00 น. โดยอาจารย์ สมบัติ วงศ์อัศวณมถ เป็นผู้ประกอบพิธี ซึ่งจะใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆ พิธีก็จะแล้วเสร็จ พิธีบวงสรวงนี้จัดขึ้นเป็นประจำ ทุกปี เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ดังที่ทราบกันอยู่แล้วพระคเณศเป็นองค์เทพประจำมหาวิทยาลัยและเป็น สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของเราตั้งแต่เริ่มก่อตั้งผ่านเวลากว่าครึ่งศตวรรษปัจจุบันรวม 74 ปี ในสังคมไทยทั้งอดีตและปัจจุบัน มีความเชื่อว่าพระคเณศ เป็นมหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญายิ่งใหญ่ ผู้จัดอุปสรรคและช่วยอำนวยความสะดวกสำเร็จ ในทุกประการ ภาคเช้าคาดว่าจะเสร็จประมาณ 8:30 น. ครับ

สำหรับภาคบ่ายพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเดินทางมาเป็นประธานและกล่าวต้อนรับนักศึกษา โดยมีผู้แทนผู้ปกครองของนักศึกษาทำพิธี มอบนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย จากนั้น จะมีการมอบดอกไม้ธูปเทียนแก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เสมือนการ ผูกตัวเป็นศิษย์ หมายความว่านับจากนี้ความเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ได้เริ่มขึ้นแล้ว ครูอาจารย์ก็จักได้พึงอบรม สั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายให้เป็นผู้มีทั้งความรู้และคุณธรรมเพื่อออกไปรับใช้สังคมต่อไป

ปีการศึกษานี้ มีกิจกรรมที่ต่างไปจากเดิม คือ กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา เป็นกิจกรรมที่ทางฝ่ายสโมสร นักศึกษาต้องการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดหาต้นไม้เพื่อประดิษฐ์จำนวน 100 ต้น เพื่อให้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกันปลูกต้นไม้กับท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็น โอกาสอันดีที่ทางวิทยาเขตฯ มีความประสงค์ในการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำวิทยาเขต เมื่อชาวแพร์ออกไป แม้จะไม่ใช่วงกว้าง แต่ก็ได้รับการอนุเคราะห์มอบหน่อของต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพระสิทธิโชค สิทธิชัย (ศิษย์เก่าคณะ วิทยาการจัดการ สำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2553) ซึ่งเป็นพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล สังกัดวัดไทยพุทธคยา ประเทศ อินเดีย โดยจะได้มอบให้ทางวิทยาเขตฯ ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคมนี้ มีผมเป็นตัวแทนผู้รับมอบขอกราบขอบพระคุณ พระสิทธิโชค สิทธิชัย ในเนื่อนาบุญครั้งนี้

ในโอกาสอันมงคลนี้ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ โดยเฉพาะช่วงกิจกรรมปลูกต้นไม้โลกสวยด้วยมือเรา ที่คาดว่าจะเริ่มใน เวลา 16:00 น. โดยประมาณ หากพอมีเวลาว่างขอเชิญชวนครับ ต้นไม้ไม่ใช่ของใครครับ ของเราทุกคน ช่วยกันปลูก ช่วยกันดูแลครับ BE SMART. BE GREEN.